



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลตามภารกิจ อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงออกประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหา ดังนี้

๑. บทนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ดำเนินการแทนหรือในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๒. บทนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขประจำตัวบุคคล หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรสาร เพศ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บิตามารดา หมูโลहित การเสียภาษี ประวัติการศึกษา เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม บันทึกรักษา สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ ภูักิน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

“ผู้ควบคุม...

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

๓. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย

๑. ส่วนราชการทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒. โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๓. โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๕. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

มีผลบังคับใช้กับข้าราชการ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๔. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือการดำเนินการอื่นที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามวรรคแรก ให้รวมถึง

๑. บุคลากรหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๓. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แต่งตั้งขึ้น
๔. ผู้มาติดต่อราชการและรับบริการ เช่น พนักงาน สมัครงาน การทำธุรกรรม การชำระภาษี การชำระค่าบริการ การขอใบอนุญาตต่างๆ การทำนิติกรรม สัญญา การทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาซื้อขาย รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานที่ทำสัญญาหรือทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นต้น
๕. นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้รับบริการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๖. ผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่หน่วยบริการสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการกรณีที่ถูกบุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ออกไปให้บริการนอกหน่วยบริการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และข้อมูลการใช้บริการสุขภาพทางดิจิทัล

๗. บุคคลอื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้เข้ารับการอบรม ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมการอบรมในโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้จัดขึ้น เป็นต้น

๘. ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๙. ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลการใช้บริการอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ ข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูล เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) และประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) เป็นอย่างน้อย

๕. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เก็บรวบรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

๑. ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจ การบริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นต้น

๒. ข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรม การใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

๓. ข้อมูลการใช้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ ข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูล เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) และประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) เป็นอย่างน้อย

๔. ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีหน้าที่ตามพันธกิจในการจัดทำบริการสาธารณะรวมถึงการปฏิบัติ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดังนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจเป็นผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

๖. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณากำหนดฐานกฎหมายตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ โดยใช้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย

หัวข้อการเก็บรวบรวมข้อมูล	รายละเอียด
เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติที่สำคัญ	เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สามารถจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติตามที่ ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือคณะกรรมการ การจัดทำสถิติการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ งานติดตามการดำเนินนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น
เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล	เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา	เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจำเป็นต่อการให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เพื่อกำหนดดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐ ที่้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้รับ	เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สามารถใช้อำนาจรัฐและดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะตามพันธกิจของ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งกำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล	รายละเอียด
เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย	เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และของบุคคลอื่น ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกิจการภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นต้น
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สามารถดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่กรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจรัฐตามที่กฎหมายกำหนด เช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึง กฎ ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และรวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล เป็นต้น
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการขอความยินยอมแล้ว เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนไหว้ด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้น มาตรา ๒๔ หรือ ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือตามฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

๗. ผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ และผู้เสมือนไร้ความสามารถ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่อาจจำเป็นต้องให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ให้ความยินยอม หรือกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทราบว่ามี การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะดำเนินการลบข้อมูลนั้น

๘. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เก็บรวบรวม

ในการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล	ข้อมูลระบุชื่อเรียกหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมือ ชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแต่ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน หมายเลขประกันสังคม เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล	ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ	ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์บ้าน แผนที่ตั้งของที่พัก เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา	รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการทำงาน ข้อมูลเงินเดือน ผลการประเมิน ผลงาน ผลการศึกษา ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น

ประเภท...

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลทางการเงิน	เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร สำเนาสมุดบัญชี สถานภาพทางการเงิน ข้อมูลทางธุรกรรม รวมถึง ราคาวิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงินอื่นๆ เป็นต้น
ข้อมูลบุคคลที่สาม	ข้อมูลบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆ ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน และบุคคลอ้างอิง เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม	ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น สถานภาพทางการเมือง การดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำรงตำแหน่งกรรมการ ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานของ อบจ.แพร่ ข้อมูลการเป็นผู้มีสัญญาจ้างกับ อบจ.แพร่ ข้อมูลการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ทำกำบังค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sign-on (SSO ID) รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกัด ภาพถ่าย วิดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น www.phraepao.go.th หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ) ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น หมูโลहित ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการแพ้ยาแพ้อาหาร ประวัติการพบแพทย์เวชกรรม แพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีทางด้านสุขภาพ ประวัติทันตกรรม ประวัติการกายภาพบำบัดหรือความต้องการพิเศษในการรักษาพยาบาล เป็นต้น
ข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค/เพื่อติดตามรักษา	เช่น ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลการประสบอุบัติเหตุ พฤติกรรมการใช้ชีวิต การบริโภคหรือพฤติกรรมนอน รวมถึงการถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือกระทำการใดๆตามหลักวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทะเบียนนักเรียน	ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ,หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒) ,แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และเอกสารอื่นๆของนักเรียนในสถานศึกษา

๙. คุกกี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น www.phraepao.go.th หรือบนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๑๐. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล “เท่าที่จำเป็น” สำหรับการให้บริการตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อย่างเคร่งครัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด และจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๑๑. การกำกับดูแลการเก็บรวบรวม ควบคุมคุณภาพ ใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะกำกับดูแลมิให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับมอบหมายเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นำไปใช้ประโยชน์ เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

๑๒. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการดำเนินงานภายใต้ภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินประโยชน์สาธารณะให้สำเร็จลุล่วงตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รวมทั้งเพื่อการศึกษาวิจัยหรือการจัดทำสถิติที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะบันทึกวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่มีการรวบรวมและจัดเก็บ รวมถึงการนำข้อมูลนั้นไปใช้ในภายหลัง และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะจัดทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ตามที่เคยได้แจ้งไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอม ก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เว้นแต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด

๑๓. ประเภทบุคคลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นการทั่วไป เฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล	รายละเอียด
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญอื่น (เช่น การดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การรายงานกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้องปฏิบัติตาม
คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะต่าง ๆ เช่น - คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ - คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ - คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ - คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) เป็นต้น
ผู้ให้บริการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการแทน หรือสนับสนุนการดำเนินการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล (เช่น คลาวด์ โกดังเอกสาร) ผู้พัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้าน Digital ID ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาภายนอก เป็นต้น

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล	รายละเอียด
ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลผู้รับข้อมูลประเภทอื่น เช่น ผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ การฝึกอบรม การรับรางวัล การร่วมทำบุญ บริจาค เป็นต้น
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในกรณีที่จำเป็น เช่นเป็นการดำเนินการที่กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ

๑๔. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในบางกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้มีประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่

๑. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

๒. ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

๓. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือเป็นการทำตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการเข้าทำสัญญานั้น

๔. เป็นการกระทำตามสัญญาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๕. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

๖. เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

๑๕. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บ รักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือหากมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อความปลอดภัย เพื่อการป้องกันการละเมิด หรือการประทุมิชอบ หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน

๑๖. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

๑๗. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติ เมาตราการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติกรรมตามอำนาจหน้าที่

นอกจากนี้...

นอกจากนี้ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเพื่อการให้บริการตามภารกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น องค์การบริหารส่วน จังหวัดแพร่ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

๑๘. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่าง จากนโยบายนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีการเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการ ดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์ หรือบริการของบุคคลที่สาม

๑๙. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรงเท่านั้น และต้อง “ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคล” เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมาย กำหนด หากหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำเป็นต้อง “เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จากแหล่งอื่น” ที่ไม่ใช่เก็บจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะแจ้งเหตุผลความจำเป็นนั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ เว้นแต่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด

๒๐. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแพร่ดูแล ดังต่อไปนี้

๑. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับสำเนาข้อมูล ส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่จะร้องขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดแพร่ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณี ที่การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคลอื่น

๒. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เว้นแต่กรณี ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น องค์การบริหารส่วน จังหวัดแพร่สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง ทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ)

๓. สิทธิขอให้...

๓. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล โดยขอให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

๔. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้

ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ยังคงการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ยังคงการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย

ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ยังคงการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๕. สิทธิขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปัจจุบัน มีสิทธิขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

๖. สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

๗. สิทธิในการขอลงความยินยอม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาณระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่

๒๑. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหน้าที่ของตน หากละเลยหรือละเว้นคำสั่งการ หรือไม่ดำเนินการ หรือสั่งการ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าที่ของตนอันเป็นการฝ่าฝืนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล จนเป็นเหตุให้เกิดความผิดตามกฎหมายหรือความเสียหายขึ้น ผู้ผู้นั้นอาจต้องรับผิดชอบของบทบัญญัติว่าด้วยการลงโทษในพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๒๒. การร้องเรียน...

๒๒. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนในโอกาสแรก

๒๓. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติตามที่เห็นสมควร เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.phraepao.go.th> รวมทั้งผ่านสื่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตามความเหมาะสมด้วย

๒๔. การติดต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สามารถติดต่อได้ที่

๑. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เลขที่ ๔ ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

E-mail : phraepao@phraepao.go.th , saraban@phraepao.go.th

โทรศัพท์ : ๐-๕๔๕๓-๒๔๘๕-๘ โทรสาร : ๐-๕๔๕๑-๑๒๒๙

๒. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เลขที่ ๔ ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

E-mail : phraepao@phraepao.go.th , saraban@phraepao.go.th

โทรศัพท์ : ๐-๕๔๕๓-๒๔๘๕-๘ โทรสาร : ๐-๕๔๕๑-๑๒๒๙

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่